



ISSN.01257765
NEWSLETTER

ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 22

วันที่ 18 -24 พฤศจิกายน 2552

ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่ทิศทางการอนาคต สัปดาห์เพื่อท้องถิ่น



การประชุมภาคภูมิ

ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่ทิศทางการอนาคต ... มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552

ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4

จากการประชุมสัมมนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 อาคารวิทยากริมย์ โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้



ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี

ท่านคณาจารย์ที่เคารพครับ ตอนนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนใหม่ ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพบปะพูดคุยกัน

ประเด็นแรก ต้องการให้เพื่อนร่วมงานลองคิดว่า ถ้ามีการมาเซ็นชื่อ ณ ที่เดียวกัน อาจจะเป็นในหนังสือสัปดาห์ หรือ สัปดาห์วันสัปดาห์ เพื่อจะได้เป็นการได้รู้จักกับอาจารย์ใหม่ ๆ บ้าง

ประเด็นที่สอง ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้ให้ความร่วมมือในหลายสิ่งหลายอย่าง และคิดว่าถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งสถาบันของเราอยู่ได้เมื่อสถาบันอยู่ได้เราก็คงอยู่ได้ เพราะฉะนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณและขอชื่นชม

ต้องขอขอบคุณทางสภาคณาจารย์ ที่ได้เห็นความสำคัญว่าคณาจารย์ของเรามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เข้าสู่ระบบขั้นตอนใหม่ โดยได้เรียนเชิญท่าน รศ.ดร.สุรัชย์ ซึ่งเป็นกรรมการใน ก.พ.อ. นี้ด้วย มาพบปะพูดคุยกับทุกท่าน

เรื่องของการขึ้นเงินเดือนบุคลากรที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ผมได้หารือสภาฯ ขออนุมัติใช้กฎเกณฑ์ กติกา เนื่องจากเราไม่มีกฎเกณฑ์ กติกาข้อบังคับที่ใช้กฎเกณฑ์ กติกา โดยใช้นุโลมเกณฑ์ ระเบียบของ กพ. ที่ใช้กับลูกจ้างประจำ ซึ่งสภาฯ ได้ให้หลักการไว้แล้ว เพราะฉะนั้นต้องมีการประเมินและขึ้นเงินเดือนพนักงานของมหาวิทยาลัยไปตามลำดับ

เรื่องของการส่งผลการเรียน ต้องขอความกรุณาท่านคณาจารย์ ขอให้ส่งให้หมดอย่าให้เกรดค้าง เพราะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องผลการเรียนของนักศึกษาได้

แต่สำหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา เกรด E ไม่เอามาคิดแต่ต้องเรียนให้ผ่าน แต่ถ้า

เป็นของวิชาเอกต้องได้เกรด 2.00 แต่ถ้าเป็นนักศึกษา ก่อนหน้านี้ E ก็ยังคิดอยู่ ก็ต้องขอให้ข้อมูลไว้ ณ ที่นี้ด้วย เรื่องของการการสอน ท่านที่สอนเกิน 12 ชั่วโมง ขอแจ้ง

ว่า ระเบียบสภาฯ ถ้าสอนเกิน 12 ชั่วโมง มีปัจจัยที่จะดูแลเรื่องค่าตอบแทนให้ เราดูทั้งปีการศึกษาไม่ใช่เฉพาะรายเทอม และดูจำนวนนักศึกษา ดูภาระโหดของบุคลากรในขณะนั้น ประกอบด้วย อีกประการหนึ่งที่ต้องการจะแจ้งกับทุกท่าน คือเรื่องของเอกสารประกอบการสอน หลักคิดง่าย ๆ ก็คือว่าในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน นักศึกษาน่าจะได้รับเอกสารคืนไปบ้าง ส่วนเรื่องของค่าเล่าเรียน ขณะนี้ค่าเล่าเรียนลดลงเรียบร้อยแล้ว แต่หลักคิดก็คือว่า ถ้านักศึกษาที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ มีค่าเรียนต่ำกว่าในปัจจุบัน ให้เก็บค่าเรียนตามที่เคยเก็บ แต่ถ้าสูงกว่าปัจจุบัน ให้เก็บเท่ากับปัจจุบันที่มีอยู่

เรื่องการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน ประชุมสภาวิชาการทุกเดือน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ต้องเข้ากรรมการการเงินและการงบประมาณ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เข้ากรรมการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัย จุดตรงนี้ถ้าเห็นว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาเรียกว่ารับอุทธรณ์ร้องทุกข์ ขณะนี้ได้เสนอสภาฯ แต่งตั้งกรรมการแล้ว ให้มีการอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้

ส่วนเรื่องงบประมาณ สภาฯ ได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ในการเบิกจ่ายให้เบิกรวมกันทีเดียว ไม่ต้องเบิกฎีกาย่อยของแต่ละหน่วยงาน เช่น ค่าโทรศัพท์แต่ละหน่วยไม่ต้องทำเบิกให้ส่วนกลางทำเบิกทีเดียว เพื่อเป็นการลดฎีกา

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะขอความร่วมมือจากทุกท่าน คือเรื่องของการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อทุนการศึกษา จริง ๆ แล้วกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยต้องการที่จะ

หาทุนให้แก่นักศึกษาของเราโดยการจัดแข่งขันกีฬาจักรยาน แรลลี่วิ่งจากราษฎรเราเข้าไปในเมืองแล้วกลับมาที่เรา โดยขอความร่วมมือให้ทุกท่านช่วยกันซื้อเสื้อที่ใช้สำหรับในการ แข่งขันจักรยานแรลลี่การกุศล ... เพื่อทุนการศึกษา เสื้อราคาตัวละ 200 บาท จะจำหน่ายให้กับนักศึกษาและคนงานใน ราคาตัวละ 150 บาท ส่วนอีก 50 บาท อธิการบดีและ รองอธิการบดี จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายให้

เรื่องสุดท้าย เรื่องของ รปภ. (ยามรักษาความปลอดภัย) เนื่องจาก รปภ.ชุดเก่า ครบตามสัญญา 1 ปี แล้ว จึงต้องมีการ สอบราคา ตรวจราคาไปตามปกติ



เป็นโครงการที่เป็นแผนของ มหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้ว่า เราจะ ทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ลูกหาของเรา มั่นแก่ขึ้นกว่าเดิม

ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี

เรียนท่านผู้บริหาร ท่านวิทยากร ท่านคณาจารย์ที่ เคารพทุกท่านครับ

ท่านคณาจารย์ทุกท่านครับ จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ทุกท่าน จะมียางที่ต้องทำมาก เพราะว่าคณะกรรมการ กพอ. คณะกรรมการอุดมศึกษาของชาติเปลี่ยนแปลงใหม่ สกอ. ก็ เร่งรัดมากกับเรา เราถูกเรียกไปเข้าประชุมมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 100 กว่าแห่ง ทั้งเก่าและใหม่เหมือนกันหมด คราว ที่แล้วผมได้พูดเรื่องหลักสูตร TOF เรื่องมาตรฐานต่าง ๆ ที่ให้ทำแผนทางความคิด ผมก็ต้องใช้แผน 2 แผน พอจะ สรุปรงานได้เร็วที่สุด

วันนี้เป็นเรื่องของการแปลงนโยบาย TOF มาสู่การ ปฏิบัติให้สำเร็จในมหาวิทยาลัยเราได้อย่างไร ซึ่งการนำ TOF มาใช้ในมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ก็มีวิธีการ ได้ประชุม คณะบดีไปแล้ว และได้แจกเอกสารไปแล้ว ขอสรุปคร่าว ๆ ว่า ถ้าจะให้ TOF สำเร็จได้เนะครับ ในขั้นที่หนึ่งในการศึกษา ของชาติ ในสถิติ ผมกำลังใส่ไว้วาน่าจะเป็นแผนกลยุทธ์ ของชาติ การแข่งขันในเวทีโลก และในเวทีชาติ เพราะว่าการ ศึกษาของไทยยังไม่สามารถตอบสนองปัญหาที่แท้จริงของ สังคมไทยได้ ยังมีความแตกต่างกัน สาขาเดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น สาขาบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แม้จะเป็นสาขาเดียวกัน หลักสูตรเดียวกันก็มีความต่างกันในเรื่องของการเรียนการสอนและคุณภาพ อีกหลายเรื่องร่วมกัน จนถึงอาเซียน ซึ่งเขาก็ชม กับกรมการค้าระหว่างประเทศ ให้เตรียมรองรับเรื่องการค้าเสรี มี 12 สาขา สาขาหนึ่งคือ

สาขาการศึกษาให้เราเตรียมการไว้เลย ซึ่งรัฐบาลจัดข้อตกลง การค้าไปแล้วเมื่อปี 2008 นะครับ 2009 ไม่เกิน 2010 ทุกอย่างต้องพร้อมหมด ฉะนั้นตอนนี้เราก็เตรียมประกาศ รวมแล้วหลายประการรวมกัน ก็มากำหนดในระดับ มหาวิทยาลัยว่า ระดับมหาวิทยาลัยจะทำอะไร มหาวิทยาลัยก็ประชุมผู้บริหาร รองอธิการบดีไปทั้งหมดเสร็จ เรียบร้อยจัดสัมมนาให้อาจารย์ไปเมื่อเดือนกันยายน เกี่ยวกับมาตรฐานของอาจารย์ตาม สกอ. เชิญ สกอ. มาส่ง เกณฑ์ของเราไป 12 คน ทั้งมหาวิทยาลัย ร่วมกับเกณฑ์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 500 กว่าคน ส่งเกณฑ์ไปประชุม ขยายผล และเกณฑ์ก็มาดำเนินการประชุมกรรมการ บริหาร และประชุมสัมมนาอาจารย์ไปแล้ว เท่าที่ผ่านมา ประชุมสัมมนาอาจารย์ทั้งหมดเลย ยกเว้นอาจารย์ที่ไม่ได้ เข้าประชุม แล้วก็เชิญวิทยากรที่จะนำเสนอ the best practices มาว่า ถ้าเราจะทำ จะทำอย่างไร อาจารย์ก็ลอง ฝึกเขียนและนำเสนอในที่ประชุมมาแล้วนะครับ

เราได้ดำเนินการไปแล้วในระดับมหาวิทยาลัยโดยการทำ ปฏิทินพัฒนาหลักสูตร เป้าหมายของเรา ภายในปี 2553 ต้องทำให้เสร็จ ในปี 2554 เราต้องประกาศใช้ ซึ่งการ ประกาศใช้ สกอ.พูดชัดเจนว่า หลักสูตรที่เราประกาศใช้ เราจะต้องผ่าน สกอ. ใครมีวิชาชีพก็ต้องผ่านสาขาวิชาชีพ ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นครุศาสตร์ บัญชี เป็นนิติศาสตร์ เป็น สาธารณสุข หรือสาขาอื่น ๆ ก็ตาม ต้องมีใบวิชาชีพรับรอง แล้ว สกอ.ต้องใช้เวลาประเมิน 2 ปี แต่ละปีจะไปขึ้นบัญชี เพิ่มงาน 2 ปี ไปแล้ว หลักสูตรเราจึงเป็นหลักสูตรที่ สกอ. รับรอง และออกประกาศใช้ได้ ฉะนั้นหลักสูตรเราจะไม่ผ่าน ก็นำมาใช้ไม่ได้ เมื่อนำมาใช้ไม่ได้ก็เหมือนหลักสูตรธุรกิจ บางแห่งที่เปิดการเรียนการสอนได้ แต่ กพ.เอาไปใช้กับ ราชการไม่ได้ ซึ่งตรงนี้ ก็เป็นเรื่องสำคัญ ถึงระดับคณะบดี นะครับ ได้คุยกันในฝ่ายบริหารคุยแล้วว่าระดับคณะบดีทำ อะไรต่อไป ระดับมหาวิทยาลัย ก็ทำไป 7-8 ข้อแล้วนะครับ

ต่อไปคนบดีก็ประชุมสาขา ประธานสาขา ประชุมคณาจารย์ เพื่อกำหนดแนวทางทำแผน TOF ระดับคณะของท่าน ท่านก็ประชุมจัดทำแผนการพัฒนา หลักสูตรของท่านนะครับ แล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์บทบาท สถานภาพของคณะท่าน อะไรที่เป็นอัตลักษณ์ของท่าน อะไรที่เป็นจุดเด่นอะไร หลักสูตรใดที่คิดว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ ผมเชื่อว่าทุกคณะ มีอยู่แล้ว อะไรเป็นซูเปอร์สตาร์ของคณะ อาจารย์ก็วางไว้เลย ยกตัวอย่างเช่นสาขาวิชาท่องเที่ยว ซึ่งสาขาวิชาท่องเที่ยว ในสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ พุดชัดเจนนว่า ภูมิภาค ตะวันตก 1.ท่องเที่ยว 2.อาหาร 3.ประมง 4.ศิลป วัฒนธรรม ถ้าประจวบก็เอาเหล็ก มีอยู่ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นอะไรคือซูเปอร์สตาร์ของสาขา อาจารย์ก็ พัฒนาหลักสูตรของท่านไป

บางหลักสูตรอาจจะต้องปิดไปเมื่อควรวรรณไม่ได้ ไม่มีคนเรียนก็ต้องปิด ซึ่งมีหลายหลักสูตร ปริญญาตรีมีเกือบ 60 หลักสูตร ปริญญาโทมี 14 หลักสูตร ปริญญาเอกอีกประมาณ 3 หลักสูตร ท่านก็ ไปประชุมหารือกัน พยายามหารือหรือจะให้บอกให้ มหาวิทยาลัยบอกได้เลยไหมว่าคณะไหนปิดคณะไหนต้องไป ควรวรรณกัน ตรงนี้ใช้แนวคิดของคณะเป็นตัวตั้ง ไปหารือว่า อะไรเป็นจุดเด่นของคณะอะไรต้องควรวรรณกัน ตอนนี่ก็มีการ โยกย้ายปรับเปลี่ยนสาขากันก็มีแล้ว มีการเปิดรับอาจารย์ เพิ่ม รอบที่หนึ่งรับอาจารย์ไปแล้ว 25 อัตรา ปริญญาเอก เป็นหลัก

อีกตัวหนึ่งที่เป็นโครงการที่เป็นแผนของมหาวิทยาลัยว่า เราจะทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ลูกหาของเรามันเก่งขึ้นกว่าเดิม ก็พยายามที่จะแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติให้ได้ว่าจะทำโครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ ก็อาจจะเลิกไป หน่อย แล้วเสริมสมรรถนะของเด็กได้อย่างไร สิ่งหนึ่งที่เรา ต้องทำก็คือเรื่องของเอกสารประกอบการสอน เราจะให้ไม่เกิน 100 บาทเป็นค่าถ่ายเอกสาร เป็นค่าถ่ายบทนั้น บทนี้จาก เล่มต่าง ๆ ถ้าใครทำเป็นของตนเองได้ก็แจกนักศึกษาไป ไม่ต้องไปเก็บเงินเด็กเพิ่ม ยกเว้นของท่าน 120 บาท ให้เด็ก จ่ายเพิ่ม 20 บาท เพราะเราไม่ได้เอากำไรจ่าย เราออกค่า สนับสนุนให้ อาจารย์ก็สามารถทำตรงนี้ได้ ผมขอยกตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยบางแห่งที่เขาทำเป็นบท ๆ ไม่ถ่ายไปทั้งเล่ม แล้วก็บอกว่าใช้ในห้องเรียนเท่านั้น ผมก็เอาตัวอย่างของ

มหาวิทยาลัยนั้นให้คนบดีไปหมดแล้ว

ผมประมาณการดูแล้วนะครับ ภาคปกติจะใช้ตลอด ทั้งปีประมาณ 6 ล้านกว่าบาท รวม กศ.บป.อีกประมาณ 6 แสน ในที่นี้มหาวิทยาลัยก็จะช่วยเหลือเด็กได้เช่นเดียวกัน อาจารย์ก็สบายใจได้ว่าเมื่ออาจารย์ไปสอนหนังสือ ลดการ เก็บเงินเพิ่มจากเด็กได้ บางคนบอกว่าตำราผมเกือบ 200 บาท แต่ใครที่ไม่ถึงก็จ่ายเท่าที่เป็นจริง ซึ่งกระบวนการและ



ขั้นตอนผมก็ได้หารือและวางแผนกับคนบดีไปบ้างแล้ว อาจจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับ นี่ก็คือเอกสารประกอบการสอน ผมคิดว่าเงินตรงนี้อ้างไปถึงกับเด็ก ก็เท่ากับเด็ก มีเอกสารประจำตัวในการเรียนการสอน เพราะแต่ก่อนนี้เรา ไปเก็บกับเด็ก เด็กก็ลำบากเหมือนกันนะครับ

โครงการที่ 2 กำลังแปลงเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติคือ โครงการ Notebook การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญก็มี 2 ตัวแบบที่ดูคือตัวแบบของคณะวิทยาการจัดการ และตัวแบบที่ได้หารือกันที่ผมวางไว้รูปแบบที่หนึ่ง ถ้าเราใช้ รูปแบบนี้ ถ้าเราซื้อ 300 เครื่อง เราใช้เงินประมาณ 6 ล้าน ให้นักศึกษามีเรียนได้อีก ไปเบิกในห้องหนังสือ ไปยืมเรียน ก็ว่ากันไป ส่วนจะใช้เวลาแค่ไหนก็เช่นเดียวกัน ครูบาอาจารย์ ก็เช่นเดียวกัน มันก็เป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะตอนนี้เรามี ไรเลสทั่วมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ส่วนรูปแบบที่สอง กำลังคิดอยู่ แต่รูปแบบของคณะวิทยาการจัดการที่หารือกันอยู่ ก็จะใช้กับ นักศึกษาภาคปกติที่ชำระค่าเล่าเรียนมา 2 ภาคเรียนแล้ว ก็คือประมาณ ปี 2 เกรดเฉลี่ยไม่ถูกรัโหนดออกไป 1.8 แล้ว ก็มีผู้ดำประกั้น บิดามารดา ข้าราชการ มีคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณวุฒิต่าง ๆ จะเป็นลักษณะ 60-40 หรือ 70-30 เป็นเงินที่มหาวิทยาลัยออกให้ส่วนหนึ่ง แล้วที่เหลือเด็กออก



ส่วนหนึ่ง

ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง ที่กำลังหารือกับอาจารย์ทุกท่าน ตัวนี้เป็นไฟท์บังคับสำหรับเราเลย ถ้ามหาวิทยาลัยไม่มีตัวนี้ ตกตั้งแต่ กพอ. สมศ. เลย นั่นคือโครงการ learner Center เพราะฉะนั้นผมจะสรุปสั้น ๆ เลยว่า การเห็นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ มีอยู่ 7 ข้อ อาจารย์ทุกท่านทราบดี ซึ่งอาจารย์ก็ทำแนวการสอนที่เห็นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง สมศ. ต้องมาตรวจเรา สัมมนาอาจารย์ก็ทำไปแล้ว หลักสูตรเราก็มีหลายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ ในขณะที่เดียวกันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราก็มี แต่ก็คิดว่าในมหาวิทยาลัยทำไปหลายเรื่องแล้วละครับ ไม่ว่าเรื่องของบทเรียน เรื่องของไวเลส

การประเมินผู้เรียน การพัฒนาต้องมีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ แล้วก็มีการทำวิจัย มีการปรับปรุงผล การเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ อีกตัวที่กำลังคิดอยู่นะครับ คือ เรากำลังมองอยู่ว่าโครงการนี้จะทำอย่างไรให้ลูกศิษย์เราได้คนเก่ง ๆ เข้ามา

ก็มีโครงการกรรมการบริหารเข้าสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โครงการลงทุน 83 ทู่น สำหรับคนที่เรียนเก่ง ผลการเรียนดี ผมประมาณการค่าใช้จ่ายดูแล้วประมาณคนละ 70,000-120,000 ต่อ 1 คน ตลอดหลักสูตร ภาคเรียนประมาณ 2000,000 บาท โครงการอีกโครงการหนึ่งก็คือ คนเก่งมาอยู่กับเราได้อย่างไร คือคนเก่งที่มีความสามารถทางดนตรี นาฏศิลป์ สาขาวิชา นาฏศิลป์ก็มาหรือกับผมว่า ถ้ามีเด็กที่เก่งนาฏศิลป์มาจะมีทุนใหม่ ก็อยู่ในทุนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบรอบชุดนี้ 84 ปี และโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เราได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ทารือกับเราว่าโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทู่น ให้กับนักศึกษาศาสนาธรรมรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเด็กจบมัธยม เวียดนามก็ให้ทุนไปเรียนที่เวียดนาม โจทย์ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กมาเรียนที่นี่ได้บ้าง ดร.สุเมธ ท่านก็ประสานงานเรื่องนี้ ได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 6-7 ทู่น ราชภัฏของเรามี 10 ทู่น มี 2 มหาวิทยาลัยเป็นทุนค่าเล่าเรียนแล้ว ก็ให้ทุนรายเดือน ประมาณ 30,000 กว่าบาท ต่อปี ต่อคน เพราะฉะนั้น นี่ก็คือแผนที่เราสรุปง่าย ๆ ว่าผมกำลังอธิบายและสรุปว่า TOF เป็นสิ่งที่ต้องทำผมพยายามทำแผนของมหาวิทยาลัยไป เกือบหมดแล้วถึงระดับคณะ ผมคิดว่าครูบาอาจารย์จะช่วยกันได้ เพื่อศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยเราและเพื่อหลักสูตรของเราเป็นมาตรฐาน

โปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้า ...

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด” คลื่น 99.05 MHz.



สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คลื่น 99.05 MHz. ร่วมให้การต้อนรับ โกวี่ (ณฤเบศร์ จินปิ่นเพชร) จอย (พวงเพชร จินปิ่นเพชร) และ เปิ้ล (อัจฉราวรรณ อนันต์โชติกุล) ซึ่งมาประชาสัมพันธ์โครงการ “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด” เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.00 น. ณ วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดงาน Channel 3 Power Team Concert “รวมพลังต่อต้านยาเสพติด” ในวันที่ สุุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามโรงเรียนพรหมกนุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมสัมมนา



เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นายฤทธิ์ ทิมรอด และ นางสาวอรุณ แสงหอม ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “พลังขับเคลื่อน SMEs ไทย ในวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมี รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับ ในช่วงเช้ามีการเสวนา เรื่อง” บทบาทความร่วมมือ

ของภาคส่วนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ โดยเรียงตามหัวข้อต่างๆ คือ บทบาทการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs จาก BOI บทบาทแบบบูรณาการของภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs บทบาทของสถาบันการเงินในการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs บทบาทของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบทบาทของสถาบันการศึกษาในการวิจัย พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทาง โอกาส SMEs และอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก “ เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 7 กลุ่ม สำหรับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้เข้ากลุ่มที่ 1 อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สอบธรรมศึกษาสนามหลวง



อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ในปีนี้กำหนดการสอบในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เล็งเห็นว่าการที่นักศึกษาได้เข้ารับการเรียนรู้ในรายวิชา ตามหลักสูตรธรรมสนามหลวงของคณะสงฆ์นั้น

เป็นการส่งเสริมการเป็นคนดี มีจริยธรรม ซึ่งนอกจากการเรียนในภาคทฤษฎีแล้ว ยังมีการศึกษาในภาคปฏิบัติ เช่น มารยาทไทย ศาสนพิธี เป็นต้น นอกจากนี้ หากนักศึกษาสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษาคนนั้นต่อไปในอนาคต

ทางสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จึงจัดส่งนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ในการสอบตามวันและเวลาดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งการสอบปีนี้เป็น การส่งสอบเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ซึ่งผลการสอบเมื่อปีที่ผ่านมา นักศึกษาสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก รวมทั้งสิ้น 58 คน สำหรับผลการสอบในปีนี้จะนำมารายงานต่อไป

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน แจ้งเรื่องการเบิกเงินฯ

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งเรื่อง การเบิกเงิน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ในกรณีที่เป็น บิดา - มารดา คู่สมรสและบุตร ต้องแนบสำเนา ทะเบียนบ้านในการเบิกทุกครั้ง.

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2552 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ถนนดำเนินเกษม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ นิทรรศการ ภาพยนตร์สารคดี ผลงานที่ร่วมประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดสวนศิลป์เฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงานได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

(การแต่งกาย : ขอความร่วมมือแต่งกายโดยใช้เสื้อสีชมพู หรือชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ)

ทุนเรียนคิมนูยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการ พัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนคิมนูยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก ในประเทศและในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1. ทุนระดับปริญญาตรี (ในประเทศ) | จำนวน 25 ทุน |
| 2. ทุนระดับปริญญาตรี (ในต่างประเทศ) | จำนวน 14 ทุน |
| 3. ทุนระดับปริญญาโท-เอก (ในประเทศ) | จำนวน 73 ทุน |
| 4. ทุนระดับปริญญาโท-เอก (ในต่างประเทศ) | จำนวน 131 ทุน |

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา โทร. 0-2610-5357

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2553 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ผู้สนใจสมัครได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

- 1) สมัครโดยตรง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- 2) สมัคร ณ หน่วยการเรียนรู้ 6 แห่ง ได้แก่ หัวหิน ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน นครปฐม และปากท่อ
- 3) สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
- 4) สมัครผ่านเว็บไซต์ <http://mis/pbru.ac.th/mis/admission.jsp>

มีโควตาพิเศษสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและการแสดง และมีทุนเรียนฟรีอีกมากมาย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.032-493279, 032-493312 ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

“ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่ทิศทางอนาคต ... มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น” โดย นบร.รุ่น 1

ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช ประธานนักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รุ่นที่ 1 แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวิสัยทัศน์ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย คลังปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ เพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถของชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง นักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรุ่น 1 โดย ผศ.ศรัชย์ เย็นแรม ประธานโครงการวิจัย “การพัฒนาแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบนพื้นฐาน

การวิจัยเชิงพื้นที่” พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รศ.ยศ ชีระเดชพงศ์ ผศ.อุบล สมทรง ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.สาโรช เมื่อกบัวขาว ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช และนายสะอาด เข้มสีดา ร่วมกันจัดการสนทนากลุ่ม “ร่วมคิด ร่วมสร้างสู่ทิศทางอนาคต ... มหาวิทยาลัยเพื่อ



ท้องถิ่น” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-13.30 น. ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการนำข้อมูลไปจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนภาคประชาชน กิจกรรมในช่วงแรกเป็นการอภิปราย “ทิศทางสู่อนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” โดย พลเอก

สุรินทร์ พิภูลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายมนู ธารพิพิธชัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.



กาญจนา บุญส่ง เป็นผู้ดำเนินรายการต่อด้วยการสนทนากลุ่ม “ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่ทิศทางอนาคต...มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น” โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดจะได้นำไปปรับปรุงแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนของมหาวิทยาลัยให้เกิดความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ในกาครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



ผลการประกวด Star of PBRU. 2009

นางนันทวรรณ เอมหนูกลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนานักศึกษา จัดการประกวด Star of PBRU. 2009 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัชัย เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน

ผลการประกวด Star of PBRU. 2009 มีดังนี้

ผู้ที่รับรางวัล Star of PBRU. 2009 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายวันชัย กลั่นกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวนัทธ์ภรณ์ นาเมือง สาขาวิชานาฏยการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัล Popular Vote ได้แก่ นายดนุ นาคสุก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายวิษณุ สุวรรณประทีป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวเขมพร จัปใจ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย ได้แก่ นายปัจจุบัน บุญใหญ่ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวสุภัทสร แซ่ลื้อ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณ อาจารย์ภูวดล วงศ์รัตน์ อาจารย์จริญญา รัชตโสเดถี่ ในการเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ และขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ติดตามอ่านจดหมายข่าว 'คอนซังใหญ่' ได้ที่

<http://www.pbru.ac.th> และ <http://news.pbru.ac.th/>

ผลการประกวด Star of China 2009

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ชมรมวัฒนธรรมจีน ได้จัดการประกวด Star of China 2009 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัชย์ เย็นเปรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน

ผลการประกวด
Star of China 2009
ในปีนี้ได้รับรางวัล

Star of China 2009
ได้แก่ นางสาวรัตน
(YU GA JIAO)
จาก มหาวิทยาลัย
ชนชาติยูนนาน
ฝ่ายชาย ได้แก่
นายปราชญ์ (PAN
ZHENDONG)
จากมหาวิทยาลัย
ชนชาติกวางสี ส่วน



รางวัล **Popular Vote** ได้แก่ นางสาวรัตน (YU GA JIAO) จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวสุรสา (HUANG HUI) จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
ฝ่ายชาย ได้แก่ นายเอกลักษณ์ (ZHANG JUN JIE) จากมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวพิมพ์พิศา (HUANG JUE JIA) จากวิทยาลัยอาชีวธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศกวางสี ฝ่ายชาย ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ (TAN XI YUAN) จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ตงฟาง

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและทำให้กิจกรรม
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ มา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญบริจาคโลหิต

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จะมารับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอเชิญชวน คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วม บริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว

ผู้บริจาคโลหิตต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการบริจาคโลหิตดังนี้

ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ควรมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรือ
อยู่ระหว่างรับประทานยาใด ๆ ควรรับประทานอาหารมาก่อนและเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ไม่มีไขมัน งดเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ก่อนบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ ปอดปลอดโลหิต
ได้ดี และสุขภาพสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนหรือตั้งครรภ์

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) ประจำปี 2552 จัดโดย บริษัท บิวค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การบริหารงานห้องสมุดกับความท้าทายยุคการเปลี่ยนแปลง (Library Strategy for Change) เพื่อทราบถึงยุทธศาสตร์การ



บริหารงานห้องสมุดกับความท้าทายยุคการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับกระบวนการและวิธีการทำงานให้สอดคล้องทันต่อวิถีชีวิต (Lift Style) เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาห้องสมุดในยุคโลกาภิวัตน์และทันต่อของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม



ใหม่ ๆ เกิดเครือข่ายความร่วมมือ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และในโอกาสนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังได้มีโอกาสศึกษาดูงาน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป



ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU-UBI)

ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ “เปลี่ยนวิถีคิด สู่ธุรกิจรุ่นเยาว์”

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 อาคารวิทยากริมย์ (อาคาร 14)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฟรี ... สำรองที่นั่ง โทร. 032-493300 ต่อ 1386, 086-1572049 และ 081-35323403

หรือติดต่อ-สอบถามที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU-UBI)



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2553 หลายสาขาวิชา

รับสมัครตั้งแต่วันที่

จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

ผู้สนใจ สมัครได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครโดยตรง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สมัคร ณ หน่วยการเรียนรู้ 6 แห่ง ทั่วพื้นที่ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ชกรปฐม และปากท่อ
3. สมัครผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่
4. สมัครผ่านเว็บไซต์ <http://mis/pbru.oc.th/mis/admission.jsp>

โควตาพิเศษสำหรับผู้ที่มีความสามารถดี
ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะและการแสดง
และมีทุนเรียนฟรีอีกมากมาย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-3249-3279, 03249-3312 ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สมัครผ่านเว็บไซต์ <http://mis/pbru.oc.th/mis/admission.jsp>